
BORGARRÁÐ 31. október 2019: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um starfshóp 
til að ákvarða framtíðar orkugjafa borgarlínu - R19100453

Hvers vegna eru fulltrúar Orkuveitu Reykjavíkur, sem hefur metnaðarfullar hugmyndir um 
rafbílavæðingu og Sorpa, sem framleiðir metan, ekki í starfshópi með Landsvirkjun, 
Vegagerðinni og starfsmönnum borgarlínunnar til að ákvarða framtíðar orkugjafa lestarinnar 
sem á að vera á gúmmíhjólum eins og Hrafnkell Proppé, verkefnastjóri Borgarlínu lét hafa 
eftir sér í samtali við mbl.is hinn 30. okt. s.l.? Er Landsvirkjun að koma með fjármagn inn í 
verkefnið?


